

Đơn Xin Chuyển Hồ Sơ Chỉ Dành Cho Các Dịch Vụ Trả Tiền (Payment Services Only) - (PSO) Tới Các Dịch Vụ Truy Thu Toàn Bộ (Full Collection Services) Application to Convert Payment Services Only (PSO) Case to Full Collection Services

Nha Cấp Dưỡng Con Nhỏ (Division of Child Support, DCS) đã mở hồ sơ Chỉ Dành Cho Các Dịch Vụ Trả Tiền (Payment Services Only, PSO) cho lệnh cấp dưỡng con nhỏ của quý vị. DCS không thể mở một hồ sơ cho Các Dịch Vụ Truy Thu Toàn Bộ (Full Collection Services) được, trừ phi một trong các đối tác của lệnh cấp dưỡng nộp đơn xin Các Dịch Vụ Truy Thu Toàn Bộ. Một tờ đơn có hiệu lực giá trị cho các dịch vụ phải gồm có chữ ký của một đối tác nộp đơn xin các dịch vụ. DCS đã mở hồ sơ PSO vì một trong các lý do sau đây:

1. Đã không có ai ký vào hàng trên trang cuối cùng của tờ đơn **Lệnh Cấp Dưỡng Con Nhỏ (Order of Child Support)**.
2. Một luật sư của một bên đối tác đã ký vào hàng trên trang cuối cùng của tờ đơn **Lệnh Cấp Dưỡng Con Nhỏ (Order of Child Support)** nhân danh đối tác đó.
3. Đã không có đối tác nào nộp đơn xin các dịch vụ.

Nếu quý vị muốn DCS cung cấp Các Dịch Vụ Truy Thu Toàn Bộ (Full Collection Services) cho hồ sơ cấp dưỡng con nhỏ của quý vị, quý vị phải ký và gửi tờ đơn đã điền hoàn chỉnh tới địa chỉ của DCS liệt kê ở dưới. Ngoại trừ chữ ký quý vị ra, xin viết các câu trả lời hoàn toàn bằng chữ in hoa. Dùng mực xanh hay đen.

Đơn Xin

Tôi hiểu và đồng ý với các điều khoản được nêu trong tờ **Các Thông Tin Cường Bức Cấp Dưỡng Không Có Trợ Cấp (Nonassistance Support Enforcement Information)**, DSHS 16-072, (cho phụ huynh nuôi con) hay **Quyền Lợi và Trách Nhiệm Của Phụ Huynh Không Nuôi Con (Noncustodial Parent's Rights and Responsibilities)**, DSHS 16-107, (cho phụ huynh không nuôi con) nếu được kèm theo. Tôi muốn DCS cung cấp Các Dịch Vụ Truy Thu Toàn Bộ cho hồ sơ cấp dưỡng con nhỏ của tôi.

TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA TÔI

SỐ HỒ SƠ

SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI (KỂ CẢ MÃ SỐ KHU VỰC)

TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA VỊ PHỤ HUYNH KIA

SỐ HỘP THƯ PO BOX HAY ĐỊA CHỈ CỦA TÔI

NGÀY SINH CỦA VỊ PHỤ HUYNH KIA

THÀNH PHỐ, TIỂU BANG, KHU BƯU CHÍNH CỦA TÔI

CHỮ KÝ

NGÀY

DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 9008
OLYMPIA WA 98507-9008

Không ai bị kỳ thị trong việc tuyển dụng, các dịch vụ, hay bất cứ phương diện nào trong các hoạt động của chương trình này vì lý do chủng tộc, màu da, nguyên quán, tín ngưỡng, giới tính, tuổi tác, hay tật nguyền. Đơn này hiện có bằng các hình thức khác nhau theo yêu cầu.